



สรุปข่าว สธ.

ประจำวันที่

11 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแอฟฟริก, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, INN, nationweekend, springnews, TNN, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

- โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์ 10 ม.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 245 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 224 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,298 ราย รักษาหายแล้ว 6,428 ราย อยู่ระหว่างรักษา 3,803 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 17 ราย เสียชีวิตสะสม 67 ราย สำหรับแอปฯ หมอชนะ ถึงวันที่ 10 ม.ค. 2564 มีการดาวน์โหลดรวม 5.96 ล้านครั้ง คนลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 1.6 ล้านราย เป็น 2.8 ล้านราย และมีการส่งแจ้งเตือนผ่านแอปฯ 394 ราย ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ โดยจะส่งรายละ 3 ครั้ง ห่างครั้งละ 30 นาที เพื่อให้มีการสังเกตและอ่านซ้ำ ซึ่งหากมีอาการปกติให้นับไป 14 วัน

- **สมุทรสาคร** พบผู้ป่วยใหม่ 80 ราย ศูนย์ห่วงใยฯ แห่งที่ 4 พร้อมส่งมอบสัปดาห์หน้า
- **เชียงใหม่** พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 26 ปี อาชีพ พ่อครัว แพนเป็นผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า
- **ฉะเชิงเทรา** พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิง อายุ 18 ปี เป็นแคชเชียร์ร้านขนมปังบองชู ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา ไม่กักตัวหลังมีประวัติสัมผัสผู้จัดการร้านเมมโมรี 90 บางนา ซึ่งติดเชื้อโควิด 19
- **กาญจนบุรี** พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นเด็กหญิง 6 ขวบ บุตรของผู้ป่วยรายที่ 3 และรายที่ 4 ซึ่งทำงานในสถานที่เล่นการพนันในกรุงเทพฯ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 คน
- **เพชรบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ทั้งหมดเป็นหญิงจากโรงงานปลากกระป๋อง จ.สมุทรสาคร
- **ชลบุรี** พบผู้ป่วยรายใหม่ 49 ราย มากที่สุดใน อ.ศรีราชา 32 ราย
- **ลพบุรี** พบติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมเด็กวัย 10 ขวบ ทั้งหมดติดเชื้อจากผู้ป่วยรายที่ 7 เกี่ยวพันกับสนามไก่อ้น จ.อ่างทอง
- **พระนครศรีอยุธยา** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เชื่อมโยงสนามไก่อ้น
- **อุบลราชธานี** พบผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นชาย อายุ 62 ปี คัดติจากลูกที่ทำงาน อ.บางพลี มาเยี่ยมช่วงปีใหม่ สังกักตัวคนในครอบครัว 4 คน เจ้าหน้าที่รพ.วารินชำราบ 26 คน ผู้ป่วยนอนรักษาตัวด้วยกัน 5 คน และเจ้าหน้าที่รพ.สว่างวีระวงศ์ 10 คน
- **นนทบุรี** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็น ด.ญ. อายุ 4 ปี ติดจากผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก 2 ราย สัมผัสผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางไปกลับสมุทรสาครทุกวันแต่ไม่แจ้ง
- **สระแก้ว** พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 32 ปี อาชีพรับเหมาเดินสายระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 7 จ.ลพบุรี
- **อ่างทอง** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย ใช้тик 5 ชั้น รพ.ป่าโมก เป็นโรงพยาบาลสนาม และใช้พาร์ตเมนต์ตรงข้ามวัดท่าอิฐ ริมถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง หมู่ 5 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
- **ระยอง** พบป่วยเพิ่ม 15 ราย เป็นชาวไทย 13 ราย ต่างชาติ 2 ราย 9 ราย พบใน อ.แกลง
- **ปทุมธานี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย จากการตรวจเชิงรุกในแรงงานข้ามชาติ ตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี
- **กทม.** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 22 ราย แยกเป็น ติดเชื้อในประเทศ 14 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 2 ราย และจากการคัดกรองเชิงรุก 6 ราย

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และได้พระราชทาน "โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน" เพื่อช่วยปกป้องทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน และพระราชทานรถตรวจโรค

ประเด็นข่าว

ติดเชื้อซิวิตริภย 13 คน เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2563 เพื่อ สธ. นำไปใช้ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1-12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่ กทม. เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างในประชาชนพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, แปะซิฟิค, js100, INN, thailandplus)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 รอบใหม่ พบผู้ติดเชื้อใน 58 จังหวัด แยกเป็น จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 ราย 9 จังหวัด ผู้ติดเชื้อ 11 - 50 ราย 13 จังหวัด 1 - 10 ราย 16 จังหวัด จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วย 19 จังหวัดหรือสีขาว และมี 20 จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยในรอบ 7 - 14 วันที่ผ่านมา หรือสีเขียว ทั้งนี้ ยังมี 10 จังหวัดที่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ลพบุรี และเชียงใหม่ จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั่วประเทศ พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มต่างชาติเฉพาะเขตฯ 5 (ครอบคลุมสมุทรสาคร) และเขตฯ 4 (ครอบคลุมนนทบุรี) สถานการณ์โดยภาพรวมคงตัวและจะลดลงในอีก 2 สัปดาห์ อยู่ใน 2 หลักและจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง ซึ่งสัปดาห์นี้จะมีการพิจารณาสถานการณ์ที่ดีขึ้น อาจมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้กระทบประชาชนและเศรษฐกิจน้อยที่สุด ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันและทำได้ดี เชื่อว่าปลายเดือนก.พ.ประเทศไทยจะผ่านการระบาดของโรคโควิด 19 ได้

ในการจัดหาวัคซีน ปลายเดือนก.พ.จะได้จากที่จัดซื้อเร่งด่วนของ sinovac ล็อตแรก 2 แสนโดส เดือนมี.ค.ได้อีก 8 แสนโดส และเดือนเม.ย.ได้อีก 1 ล้านโดส เดือนพ.ค.จะได้จากการจองซื้อแบบปรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแอสตราเซนเนกา 26 ล้านโดส และระยะต่อไปจะจัดซื้อเพิ่มอีก 35 ล้านโดส รวม 63 ล้านโดส สำหรับประชากร 30 กว่าล้านคน น่าจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันของประเทศไทยได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, สำนักข่าวอิศรา, workpointtoday, mcot, thestandard, innnews, efinancethai, posttoday, thebankokinsight, js.100, thailandplus, mthai)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การนำวัคซีนมาใช้ได้ จะต้องผ่านการทดลองในหนูและลิงในระยะที่ 1 และ 2 ก่อนจะนำมาทดลองกับมนุษย์ในระยะที่ 3 ยืนยันว่า สธ.ไม่ได้ห้ามเอกชนนำเข้า ส่วนรัฐบาลได้เตรียมวัคซีนให้คนไทยฟรีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายไปฉีดกับเอกชน กรณีที่ไทยนำเข้าวัคซีนซิโนแวคของจีน แล้วพบว่ามีเจ้าของบริษัทหนึ่งไปซื้อหุ้มเพิ่ม ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับบริษัทที่ไปลงทุนเพิ่ม เพราะวัคซีน 26 ล้านโดส จะส่งมอบได้ปลายเดือน พ.ค. และได้หาวัคซีนจากหลายทาง รวมถึงจีนด้วย

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกมีวัคซีนโควิด 19 ประมาณ 5 ตัวที่ผ่านการทดลองเฟส 3 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าวัคซีนโควิดตัวใดมีผลข้างเคียงรุนแรง และการใช้วัคซีนในภาวะเร่งด่วนจะมีการเก็บข้อมูลไปด้วย ซึ่งจะเห็นผลข้างเคียงได้ชัดหลังจากมีการใช้ระดับล้านโดสขึ้นไป เช่นของไฟเซอร์ รายงานว่ามีการแพ้ชนิดรุนแรงในบางคน โดยของไทยหลังการฉีดก็จะต้องมีการทยอยเก็บข้อมูลด้วยเช่นกัน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการวางแผนแจกจ่ายวัคซีนในประเทศไทย ว่า ช่วงไตรมาสแรกปี 2564 จะแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ได้แก่ ผู้อายุมากกว่า 60 ปี และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, thailandplus)

-บอร์ต อภ. อนุมัติเพิ่ม 6 สายการผลิตหน้ากอนามัย ผลิตได้ 4.89 แสนชิ้นต่อวัน พร้อมกำชับการส่งมอบวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก 2 แสนโดส ให้เป็นไปตามแผนภายในก.พ.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, nationtv.)

-สสจ.เชียงใหม่ ส่งรถเก็บตัวอย่างซิวิตริภยพระราชทาน เข้าเก็บตัวอย่างผู้มีความเสี่ยงที่ร้าน "ริเวอร์ไซด์" เชียงใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อในร้าน 3 ราย ตั้งเป้าเก็บตัวอย่างไม่ต่ำกว่า 100 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ nationtv.

-สสจ.ตาก - รพ.แม่สอด เตรียมพิจารณาหาสถานที่เหมาะสมตั้งรพ.สนาม เบื้องต้นจะใช้สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เทสโก้ โลตัส และ ม.มหิดล ร่วมกับ เดทตอล ทำโครงการ "วิถีใหม่ไกลโรค" นำร่อง จ.นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ในการลงพื้นที่กระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องตนเองและครอบครัว ด้วยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและครัวเรือน เน้นที่การล้างมือและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอย่างถูกวิธี

ประเด็นข่าว

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, mcot, thestandard, efinancethai, thebankokinsight tnnthailand)

-รมว.แรงงาน เผย 9 ม.ค. จะเริ่มตรวจคัดกรองแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หลังจากที่คกก.การแพทย์ สำนักงานประกันสังคม มีมติเห็นชอบแนวทางการคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่แรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าว

-เทศบาลนครปากเกร็ด เตรียมงบฯ จัดซื้อวัคซีนประมาณ 240 ล้านบาท เพื่อมาดูแลประชาชนในพื้นที่ และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ขณะที่เทศบาลนครนนทบุรี มีความพร้อมที่จะช่วยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เช่นกัน

-SUPERPOLL นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง เทียบถอดถ้อย อยู่พ้นโควิด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,839 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 87.0 เชื้อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม และร้อยละ 97.4 เห็นด้วยกับวิถิปกติใหม่ ดีกว่าล็อกดาวน์ปิดเมือง

-รพ.ธรรมศาสตร์ เปิดรพ.สนาม 308 เตียง พร้อมรับมือผู้ป่วยโควิด

-ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ส่งผู้ถูกกักตัวครบ 14 วัน 292 คน กลับที่พัก พร้อมมอบใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าปลอดภัย คาดว่าตลาดกลางกุ้งน่าจะกลับมาเปิดได้ในสิ้นเดือนนี้

-ศูนย์ข้อมูล Pattaya Covid-19 โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ 11 พื้นที่เสี่ยงใน จ.ชลบุรี ใครไปต้องสังเกตอาการ 14 วัน

-รพ.จุฬาลงกรณ์ ปิดให้บริการโรงอาหารตึกไฟลิ่งโต และศูนย์อาหาร ฟ Bistro เนื่องจากมีบุคลากร สภากาชาดไทย ตรวจพบเชื้อโควิด 19 จากการใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ จ.อ่างทอง

-ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณี จนท.ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา ติดโควิด ทำความสะอาดที่ทำงาน กักตัวกลุ่มเสี่ยง 19ราย

-อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ปิดบีกคินนิง 1 วัน หลังพนักงานขายติดโควิด

-SCB แจ้งปิดสาขาเดอะ แพลทินัม แพนชั่น ในวันที่ 10 ม.ค. หลังพนักงานใกล้ชิดผู้ติดโควิด

-ศูนย์ข่าวก่อนแชร์-ศบค.เตือน ข่าวอิตาลีดำเนินการชันสูตรศพของผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิต ไม่ใช่เรื่องจริงอย่าแชร์

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.เสนอไม่รักษาฟรีคนเล่นพนันและลักลอบเข้าเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, newtv.)

-รมว.สธ. ชี้แจงผ่านเพชบุ๊กรณีเสนอให้ยกเลิกการรักษาโควิด 19 ฟรี ให้กับคนเล่นพนันและคนลักลอบเข้าเมือง ว่า ผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติดูแลอยู่ในประเทศ ต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน ไม่มีการปฏิเสธการรักษา แต่ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา ผู้กระทำผิด ลักลอบข้ามแดน หรือนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค มีกฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้ว วันนี้ สธ. มีภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาผู้ลักลอบข้ามแดน ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวจำนวนมาก ซึ่งก็คืองบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน และเงินกู้ที่คนไทยต้องชดใช้ โดยส่วนใหญ่มีเงินเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ถ้ามีการติดเชื้อแล้วปิดบัง ไม่ร่วมมือ ไม่โหลดแอปฯ ต้องได้รับโทษตามข้อกำหนด ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย ต้องดูตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นายบรรยง พงษ์พานิช ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ รมว.สธ. ที่ให้เลิกรักษาโควิดฟรีให้คนเล่นพนันและคนลักลอบเข้าเมือง เพราะจะทำให้แรงงานต่างด้าวไม่ยอมร่วมมือในการคัดกรองเชิงรุก คนติดเชื้อจะปกปิดข้อมูล ไม่ได้รับความร่วมมือในการสืบสวนโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า หากรัฐส่งสัญญาณที่จะเอาผิดกับผู้ติดเชื้อ และผลักภาระการรักษาให้กับผู้ติดเชื้อ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ผู้ติดเชื้อจะพยายามปกปิดข้อมูลและไม่ยอมมาทำการรักษา ที่สำคัญคือจะยังคงใช้ชีวิตปะปนกับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอันตรายมาก

2.พบการระบาดในโรงเบียร์แถวศรีราชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(เดลินิวส์, คมชัดลึก)

-เพจสสจ.ชลบุรี โพสต์ภาพผังการตรวจพบเชื้อโควิด 19 จนถึงวันที่ 9 ม.ค. ที่ร้านโรงเบียร์ 90 ศรีราชา ว่า พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 32 ราย ด้าน นพ.วิชัย ธานีโสภณ รอง นพ.สสจ.ชลบุรี ระบุ ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจหาเชื้อ และสถานที่เสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไปจะประกาศให้ทราบต่อไป ขณะที่ร้านโรงเบียร์ 90 ศรีราชา ประกาศปิดร้านอย่างไม่มีกำหนดแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, businessstoday)

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า การระบาดในโรงเบียร์แถวศรีราชา มีรายงานตั้งแต่ 9 ม.ค. 2564 ติดเชื้อ 32 ราย แล้วแพร่เชื้อไปคนใกล้ชิดนอกโรงเบียร์ 9 ราย โดยในจำนวน 32 รายนี้ ได้สำรวจหาผู้ที่มีความเสี่ยง 31 ราย ติดตามได้ 29 ราย พบเชื้อ 13 ราย ไม่พบเชื้อ 6 ราย และอีก 10 ราย รอผล กรณีที่ผู้ติดเชื้อมีการปิดบังข้อมูล แล้วไม่มีแอปฯ หมอชนะ จะต้องได้รับโทษ ส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ติดเชื้อต้องดูตามที่ศร. กำหนด ซึ่งถ้ามีประกันจะขึ้นอยู่กับผู้ป่วย ส่วนคนต่างด้าวจะดูเป็นรายกรณี

3.อาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิสิก, newtv, tnnthailand, sanook)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ผู้ว่าฯสมุทรสาคร มีอาการดีขึ้นต่อเนื่อง จึงลดปริมาณยาคลายกล้ามเนื้อ ระดับออกซิเจนในกระแสเลือดอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เริ่มหายใจเองมากขึ้น

4.โควิดรอบใหม่ห่วงคนอ้วน-เบาหวาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อมีอาการหนัก 32 ราย โดยมีภาวะปอดอักเสบ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยอาการหนักมีอายุน้อยลงจากเดิมจะเป็นผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งคือ โรคเบาหวานและโรคอ้วน ดังนั้น จะเฝ้าระวังเข้มงวดมากขึ้นในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่อยู่รพ.สนาม โดยผู้ที่มีโรคอ้วน โรคเบาหวาน ถ้ามีแนวโน้มเรื่องการหายใจมีปัญหาจะต้องส่งเข้ารพ.ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ดร.สุปรีตา อุดยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ประชาชนที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรค NCDs มีความเสี่ยงโควิด 19 รุนแรงกว่าคนทั่วไปถึง 5 เท่า และข้อมูลจาก UNIATF รายงานว่า ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอาการรุนแรงของโควิด 19 ถึง 7 เท่า ผู้ที่สูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยง 1.5 เท่า และการดื่มสุราส่งผลให้ร่างกายมีภูมิต้านทานในการต่อสู้กับไวรัสต่ำลง จึงควรดูแลสุขภาพอยู่เสมอ และยกระดับการป้องกันตนเอง คนรอบข้าง และกลุ่มเสี่ยง โดยใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง แม้จะมีวัคซีนแล้วก็ต้องปฏิบัติคู่ขนานไปต่อเนื่องด้วย

5.รัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 ล้มเหลว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์ทูเดย์

-น.ส.ณภาพร เพ็ชรจินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เปิดเผยว่า มาตรการคุมโควิด 19 ของรัฐบาล การบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกันคนละทาง มีการเปลี่ยนคำสั่งกลับไปกลับมาจนสร้างสับสนให้กับประชาชน แนะนำให้เปลี่ยนผอ.ศบค. จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มาเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เพราะมีหน้าที่โดยตรงทั้งการป้องกันดูแลรักษา ควบคุมการแพร่ระบาดหรือจัดหาวัคซีน เพื่อแบ่งเบาภาระจากนายกฯ ที่รวบอำนาจไว้ทุกด้านแต่กลับไม่สามารถจัดการได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน) เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ประธานคณะกรรมการการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะมีประเด็นหลักคือ การแก้สถานการณ์โควิดที่ผิดพลาดของรัฐบาลทำให้มีการระบาดรอบใหม่ การบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดจนประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมถึงเรื่องความมั่นคงที่ปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายนำเข้าเข้ามา และปล่อยให้ม็อบการพนันเป็นแหล่งแพร่เชื้อ ซึ่งนายกฯ และรมว.กลาโหม ต้องรับผิดชอบ เพราะคุมทั้ง ศบค. ตำรวจ ทหาร และเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ โดยการอภิปรายจะพุ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้เฝ้าติดตามการทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง พบข้อพิรุณกรณีบริษัทเอกชนรายใหญ่ก่อสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และคนไทย มี

ประเด็นข่าว

กำลังการผลิต 100,000 ชิ้นต่อวัน หรือ 3 ล้านชิ้นต่อเดือน แต่เมื่อมีการระบาดระลอกใหม่คนไทยยังหาหน้ากากมาใช้ลำบาก จึงสงสัยว่ามีหน่วยงานใด ยกยอกไว้ใช้ หรือโรงงานไม่ได้ผลิตตามที่ระบุจริง หรือมีการลักลอบนำไปซื้อขายในตลาดมืด ส่วนเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด 19 มีข้อสงสัยกรณีรัฐบาล จัดหาวัคซีนจากจีน เกี่ยวข้องกับการบริษัทเจ้าสัวจากเมืองไทยไปถือหุ้น 15% ใน บ.ซิโนแวค ของจีน เพื่อเอื้อประโยชน์หรือไม่ และทำไม อย. จึงไม่รีบ รับรองวัคซีนของบริษัทต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พ.เอกชนสามารถจัดหามาใช้ได้อย่างรวดเร็วได้ และยังมีกรณีปิดบังไหมไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไป ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ และไม่มีการสั่งปิด แต่กลับสั่งปิดสถานที่อื่นๆ แทน เป็นเลือกปฏิบัติหรือไม่โดยสมมาคมฯ จะไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ 11 ม.ค. นี้

6.คนไทยกลับจากพม่าติดโควิดทั้ง 14 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-คนไทยจากบ่อนพม่าที่ถูกนำกลับเข้าประเทศด้าน อ.แม่สอด ลอตที่ 2 จำนวน 14 คน ตรวจแล้วติดเชื้อโควิดทั้งหมด ส่วนลอตแรก ติด 17 คน ทุกคนถูกส่งตัวไปยัง LQ โรงแรมภูอินทร์ และจะนำตัวส่งรพ.แม่สอดเพื่อตรวจคัดกรองโควิดต่อไป ด้านชาวบ้านกลัวเชื้อจะแพร่กระจายในชุมชน จะไปรวมตัวประท้วงให้ย้าย LQ ออกนอกพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นางสมควร มีเงิน อายุ 48 ปี ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ตนและเพื่อนบ้านมีบ้านติดกับโรงแรมที่ใช้กักตัวกลุ่มเสี่ยง จึงเกิดความวิตก เนื่องจากผู้ถูก กักตัวหลายคนชอบออกมานอกระเบียงห้อง หลายคนสูบบุหรี่และทิ้งก้นบุหรี่ลงมาในเขตบ้าน และมีการถ่มน้ำลายนอกห้องกักตัว และยังทราบว่ากำลัง จะมีคนไทยกลุ่มเสี่ยงจากบ่อนพม่าฝั่งเมียนมาส่งมากักตัวเพิ่มขึ้น จึงขอให้ทางการเร่งปิดกั้นพื้นที่โรงแรมส่วนที่ติดกับบ้านเรือนของชาวบ้านให้มิดชิด ด้วย

7.รพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, bbc)

-โฆษก ศบค. ย้ำว่า รพ.สนามมีความจำเป็น เนื่องจากจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ เช่น สมุทรสาคร 80% เป็นวัยแรงงานและไม่มีอาการ หากต้องนอนรพ. จะไม่มีเตียงเพียงพอ เช่นเดียวกับชลบุรีและระยอง โดย สธ. ได้สั่งให้ผู้ตรวจราชการไปหาสถานที่ที่จะทำรพ.สนามไว้ดูแลคนในจังหวัดนั้น จะไม่ข้าม จังหวัด และขอให้มั่นใจเรื่องของสุขภาพ

8.รพ.ขาดเลือดทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, thestandard, sanook, thaiPBS, thailandplus)

-รศ.พญ.ตุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้รพ.ทั่วประเทศกว่า 340 แห่งที่ต้องผ่าตัด ผู้ป่วยขาดแคลนเลือด เนื่องจากการยกเลิกการรับบริจาคโลหิตเพราะอยู่ที่พื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด อีกทั้งสถาบันการศึกษาปรับมาเรียนออนไลน์ ทำให้มีการบริจาคโลหิตแค่วันละ 700-900 ยูนิต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด่วน หากใครไม่แน่ใจเป็นกลุ่มเสี่ยง งดบริจาคชั่วคราวหรือเว้นระยะ 4 สัปดาห์

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, newtv, 77kaoded, กท.ธุรกิจ, Nationtv, kaohoon, posttoday, xinhuathai, Infoquest, positioningmag, js.100, worldmeters)

-**อังกฤษ** ติดเชื้อโควิดแล้วกว่า 3 ล้านราย และฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปกว่า 1.5 ล้านราย โดยฉีดให้ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่พยาบาลผู้ดูแลผู้สูงอายุ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรกๆ... **กัมพูชา** พบแรงงานกลับจากไทยติดโควิด19 เพิ่ม 4 ราย... **อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,645 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 201 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 10,450,284 ราย เสียชีวิต 150,999 ราย และประกาศฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชน 16 ม.ค.นี้... **จีน** พบผู้ป่วยติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นสองเท่า ทำให้ทางการต้องออกมาตรการเข้ม พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 9 ล้านโดส... **เมียนมา** พบผู้ป่วยเพิ่ม 566 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ป่วยเกิน 1.3 แสนรายแล้ว... **ญี่ปุ่น** พบผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 7,000 ราย สูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศ

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 90,663,623 ราย เสียชีวิต 1,942,396 ราย รักษาหายแล้ว 64,790,137 ราย โดยประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 128

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เมนูอาหารจากกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติ, thebangkokinsight, sanook

-อภัยภูเบศร เดย์ สปา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประชาสัมพันธ์เมนูอาหารจากกัญชาให้ประชาชนได้รับประทาน 4 เมนู ได้แก่ “รีนเริงบันเทิงย่า” “เล็งแซบชดเพลิน” “ข้าวกระเพราสุขใจ” “และขนมปังคึกคัก” หลังจากเปิดให้สื่อได้ชิมไปก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ผู้ที่ชิมอาหารผสมกัญชามีอาการหลากหลาย เช่น เจริญอาหาร ง่วง รวมถึง มีื่นๆ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงนำร่องพัฒนาเมนูอาหารจากกัญชาบนพื้นฐานความปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ

สิทธิบัตรสินค้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างจัดทำระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรที่กำลังจะหมดอายุ โดยจะเน้นกลุ่มอาหารเกษตร ยา และสินค้าอุตสาหกรรม ที่สิทธิบัตรกำลังจะหมดอายุในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าที่กำลังจะหมดอายุ สิทธิบัตรเหล่านั้น คาดว่าก่อนกลางปีนี้จะจัดทำระบบแล้วเสร็จ